

Số: 128 /GD&ĐT

Krông Pa, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: - Hiệu trưởng các đơn vị trường MN,TH,THCS.

Thực hiện thông báo số 1385-CV/HU ngày 20/3/2020 của Huyện ủy Krông Pa Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện văn bản số 482/UBND-VX, ngày 16/3/2020 của UBND huyện Krông Pa, về việc khuyến cáo một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.

Thực hiện văn bản số 492/UBND-VX, ngày 26/3/2020 của UBND huyện Krông Pa, về việc đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện văn bản số 496/UBND ngày 26/3/2020 về việc đính chính nội dung công văn số 487/UBND-VX ngày 25/3/2020.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Hạn chế đến những nơi tập trung đông người, không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết; Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hạn chế tổ chức ăn uống kéo dài nhiều ngày trong việc tổ chức cưới hỏi, tang lễ theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể ... Thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông; coi việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu, không được lơ là chủ quan.

2. Thực hiện khai báo Y tế tự nguyện toàn dân theo chỉ đạo của các cấp. Thường xuyên theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế khi có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh như sốt, ho, khó thở... đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trở về từ vùng có dịch đến địa bàn huyện trong vòng 14 ngày.

3. Phân công cán bộ, giáo viên thông báo, hướng dẫn phụ huynh quản lý con em mình trong thời gian nghỉ học; Trong thời gian tạm nghỉ học, các đơn vị trường duy trì sự liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để nắm bắt thông tin; đồng thời hướng dẫn học sinh tự ôn tập, hệ thống hóa kiến thức bằng các hình thức như: học trên truyền hình,



học trực tuyến trên internet, Website nhà trường, hệ thống SMART hoặc giáo viên biên tập hệ thống câu hỏi gửi đến từng học sinh.... phù hợp với điều kiện của từng đơn vị trường, từng bậc học. Xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh.

4. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tổng dọn vệ sinh trường lớp, lau chùi các trang thiết bị làm việc, thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi.... để ngăn ngừa mầm bệnh; mua sắm máy đo thân nhiệt, nước rửa tay có cồn, xà phòng và các dung dịch khử khuẩn; thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các tài liệu đã được cấp phát và cơ quan Y tế. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại học tập khi có văn bản chỉ đạo của các cấp.

5. Phòng Giáo dục – Đào tạo sẽ đi kiểm tra đột xuất. Nếu đơn vị nào không thực hiện tốt, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

6. Thực hiện trực và báo cáo về phòng Giáo dục – Đào tạo qua địa chỉ mail. **dieupgdkrongpa@gmail.com** trước **15 giờ 00** phút hàng ngày, để nắm bắt chỉ đạo và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nhận được công văn này Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (t/hiện)
- UBND huyện ( b/cáo)
- Lưu VT, TH.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Văn Vĩnh**